
 

 

 

Q&A : OPP Day Q3/2565 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 

1. งานพัฒนาระบบงบประมาณ วงเงิน 636 ลบ. มี Hardware, Software, และ Services อย่างละประมาณ
เท่าไหร่ ของวงเงิน และคาดว่าจะมี Net Profit Margin กี ่%  

ตอบ ปัจจุบนั บริษทัฯ คาดว่าโครงการน้ีจะมี Profit Margin ขั้นต ่า อยู่ ท่ี 15 - 17%  และเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ 
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั โครงการน้ีจะเป็นงานซ้ือและพฒันาระบบ Software โดยในความหมายของระบบ 
e-Budgeting ยกตวัอยา่งเช่น ในทุกหน่วยงาน เม่ือมีการของบประมาณจะตอ้งส่งเร่ืองไปท่ีส านกังบประมาณ 
ซ่ึงส านกังบประมาณมีหนา้ท่ีในการรวบรวมและส่งเร่ืองเขา้ประมวลผล หลงัจากนั้น ส านกังบประมาณจะ
น าการประมวลผลดงักล่าวเขา้ท่ีประชุม ครม. ตามวาระ หลงัจากประชุมแลว้เสร็จ  จะมีการน าเร่ืองดงักล่าว
เสนอไปยงัคณะอนุกรรรมการ ในการพิจารณางบประมาณต่างๆ ซ่ึงในกระบวนการพิจารณานั้น จะมีการ
พิจาณาในหลายคณะ หลงัจากนั้นจึงจะส่งเร่ืองกลบัเขา้ไปท่ี ครม. อีกคร้ัง เพื่อพิจารณาผลสุดทา้ยจะมีการ
พิจารณาว่างบประมาณไหนผ่าน งบประมาณไหนไม่ผ่าน ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในเดือน
สิงหาคม โดยกระบวนการดงักล่าวจะเกิดขึ้นแบบน้ีในทุกๆปี รอบการของบประมาณจะเกิดขึ้น รวมถึงมีการ
ใช้งบประมาณจริงในช่วง 1 ตุลาคม ซ่ึงทางบริษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ไปเสนอ
โครงการดงักล่าว กบัทาง ส านักงบประมาณ เร่ืองการท่ีหน่วยงานจะมีการเตรียมตวัเขา้สู่ยุค  Thailand 4.0 
และบริษทัฯ ตอ้งการท าให้หน่วยงานเป็นส านักงานไร้กระดาษ  (Paperless) เพื่อให้ทุกหน่วยงานบันทึก
ขอ้มูลในระบบ และส่งขอ้มูลต่างๆ เขา้มายงัระบบของส านักงบประมาณ มีการปรับเปล่ียน หรือปรับแก้ 
ผูใ้ชง้านก็สามารถเห็นการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้บริษทัฯ จึงเห็นโอกาสดงักล่าวเขา้ไป เสนองาน และท า
การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ในส่วนน้ี จะท าให้เกิด Big Data เม่ือบริษทัฯ ได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล แต่ส่ิงท่ี
บริษทัฯ ตอ้งท าก่อนคือเร่ืองของโครงสร้างหลกั และระบบท างานหลกั ท าอยา่งไรใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คือ ลกัษณะงานของการพฒันาระบบงบประมาณ หลงัจากท่ีท าระบบเสร็จ
แลว้ บริษทัฯ มองเห็นโอกาสในการต่อยอดเร่ือง Big Data และการต่อยอดในเร่ืองของ AI เช่น เม่ือมีการขอ
ขอ้มูลมาแลว้ มีการขอขอ้มูลซ ้ า ระบบจะมีการเตือนว่าขอ้มูลดงักล่าวซ ้า และท าการแจง้ว่า ขอ้มูลดงักล่าว มี
การขอขอ้มูลมา ณ วนัท่ีเท่าไร  มีการเปล่ียนขอ้มูล ณ วนัท่ี เท่าไร เป็นตน้ ซ่ึงกระบวนการต่างๆ หน่วยงาน  
สามารถท่ีจะเพิ่มโซลูชั่นเพิ่มเติมเขา้มาไดใ้นภายหลงั  รวมไปเม่ือท าการพฒันาระบบ ควรมีในส่วนของ 
Data Center และ Cloud ท่ีมัน่คง ซ่ึงงานส่วนน้ีอยู่ในแผนท่ีบริษทัฯ จะยื่นเสนอเร่ือง Cloud ไปเพิ่มเติมหลงั
ส่งมอบงาน มูลค่าอยู่ท่ีประมาณ  60-80 ล้านบาท ต่อปี ซ่ึงจะมีการ Synergy ในกลุ่มบริษทัฯ หากแผน
ดงักล่าวแลว้เสร็จ 

 



 

 

2. ท าไมรายได้ Data Service มีการเติบโตค่อนข้างน้อยเทียบกบัในอดีต ตลาดเร่ิมอิม่ตัวแล้วหรือเปล่า 

ตอบ  ตลาด Data Service  ยงัไม่อ่ิมตวั แต่ในช่วงไตรมาส 3/2565 บริษทัฯ มีการปรับสัญญาอยู่จ  านวน
หน่ึง  และไดท้ าการพูดคุยกบัลูกคา้เพื่อต่อรองปรับเปล่ียนสัญญาให้เป็นสัญญาระยะยาวมากขึ้น โดยเสนอ
เพิ่มส่วนลดให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงในสัญญาบางฉบับมีการปรับสัญญา และอายุสัญญาให้หมดในช่วง
กันยายนของปีน้ี เป็นต้น ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนทางบัญชี ทางบริษทัฯ ยงัเช่ือว่าตลาด Data service  ยงั
เติบโตค่อนขา้งมาก และบริษทัฯก็เป็นผูเ้ล่นในตลาดท่ีส าคญั และบริษทัฯ ยงัมีการไดง้านในส่วนของ Data 
service เขา้มาอย่างต่อเน่ือง การแข่งขนัเองบริษทัฯ มีทีมงานท่ีแข็งแกร่ง และบริการท่ีมีเสถียรภาพสูง ใน
เร่ืองของการใหบ้ริการ ไม่วา่จะเป็นการติดตั้งท่ีรวดเร็ว การดูแลหลงัการขาย หรือ เสถียรภาพของโครงข่ายท่ี
แขง็แรง ส่วนน้ีเองบริษทัฯเช่ือวา่จะเป็นการรักษาตลาด Data service และการเติบโตไปกบัความตอ้งการของ
ตลาดได ้

 

3. งาน e-Budgeting คืองานลกัษณะใด และจะมีงานลกัษณะนี้ ต่อเน่ืองในอนาคตอกีหรือไม่ 

ตอบ  งานต่อยอดในอนาคตคือ Big Data กับ AI ซ่ึงบริษทัฯ ได้มีการไปลงทุน ในบริษทัย่อยรายนึงไว ้
และรวมไปถึงการเขา้มาใชง้าน Data Center และ Cloud ซ่ึงส่วนน้ีจะเขา้มาต่อยอดได ้ทั้งน้ีระบบเองตอ้งถูก
พฒันาแลว้ และขอช้ีแจง้เพิ่มเติม คือ หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ท่ีจะมีการของบ จะตอ้งมีการ
เช่ือมระบบ (link) และ การเช่ือมต่อ (connectivity) เขา้มายงัหน่วยงานส านกังบประมาณ ส่วนน้ีเองจะมีการ
เช่ือมต่อในอนาคตไปทุกหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ลกัษณะงานจะมีความคลา้ยคลึงในตอนท่ีรัฐบาล
ให้ยื่น ภาษีออนไลน์ การท่ีบริษทัฯ ขนาดใหญ่จะยื่นภาษีออนไลน์จะมีเร่ืองของ Private link เขา้มาเก่ียวขอ้ง
หรือวงจรเช่ือมต่อ ซ่ึงบริษทัฯ เป็นหน่ึงในให้ผูบ้ริการในการเช่ือต่อเขา้สู่ระบบ ภาษีในปัจจุบนั ส่วนน้ีเอง
บริษทัฯ มองวา่จะมีงานเขา้มาต่อเน่ือง  

 

4. หากภาระ D/E บริษัทเราลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญแล้ว ผู้บริหารวางแผนก้าวต่อไปของ ITEL ไว้อย่างไร 

ตอบ  บริษทัฯ มีการขยาย และลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เราเช่ือว่าส่ิงท่ีเราท าไดดี้ จะเป็นในส่วนของ
เร่ืองเทรนด์ธุรกิจ Digital Transformation , Technology , Infrastructure ท่ีบริษทัฯ มีอยู่ ส าหรับ D/E จริงๆ 
ไม่ใช่ตวัก าหนดวา่ ลดลงแลว้บริษทัฯ จะมีการขยายธุรกิจ มากหรือนอ้ย เพราะทุกวนัน้ีมีการขยายธุรกิจอย่าง
เต็มท่ีเต็มก าลงัในโอกาสท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบาย พร้อมด าเนินงานในส่ิงท่ีถนัด ควบคุม Gross 
Profit Margin ท่ีเหมาะสม และสามารถเติบโตตามแผนยทุธศาสตร์บริษทัฯ วางไว ้

 



 

 

5. การเข้ามาของ AWS บริษัทฯ ปรับลดการเติบโตหรือความคาดหวังในธุรกจิ Data Center ของเราเอง
หรือไม่อย่างไร และมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ทาง AWS จะให้เราเป็น alliance ร่วม หรือสุดท้ายแล้วเค้าคง
ท าเองท้ังหมด 

ตอบ การเข้ามาของ AWS ดีกับประเทศไทย และการท่ี  AWS เลือกประเทศไทยเป็น Regional  Hub 
หมายถึง AWS มีการให้ความส าคญักบัประเทศไทย โดยตามโครงสร้างท่ี AWS ไดมี้การออกข่าว บริษทัฯ 
เช่ือวา่ AWS จะมีการลงทุนใน Data Center ของตวัเองไม่นอ้ยกว่า 2 ท่ี บริษทัฯ เช่ือวา่ในปัจจุบนั AWS ไดมี้
การลงทุนและสร้าง Data Center  ทั้งน้ีจะมีในส่วนของเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Edge Data Center ท่ีย่อยลงมา
จาก Regional Data Center บริษัทฯ มองว่า AWS เองต้องมองหา Edge Data Center เช่นกัน ซ่ึงบริษัทฯ 
สามารถให้บริการในส่วนน้ีได ้และบริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มีศกัยภาพเพียงพอและพนัธมิตรของเราก็มี ฐาน
ลูกคา้ (Connection) หรือ ความสัมพนัธ์ท่ีดี (Relation) ท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั โดยบริษทัฯ ไม่มีการปรับลดการ
เติบโต เพราะบริษทัฯ เช่ือมนัว่าการท่ี AWS เขา้มาจะเป็นแรงหนุนท่ีท าให้ธุรกิจ Data Center ของบริษทัฯ 
เติบโตใน ETIX Bangkok #1  ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการใช้บริการลูกค้าในลักษณะ Cloud Service 
Provider ขนาดใหญ่อยูแ่ลว้ 

 

5.1  ธุรกจิ บลู โซลูช่ัน (ท่ี ITEL ไปแลกหุ้นมา ช่วงต้นปี) ในปีหน้า 2023 เราคาดหวังการเติบโตอย่างไร ด้าน
ไหน พอจะยกตัวอย่างให้นักลงทุนผู้ถือหุ้นเห็นภาพได้ไหม 

ตอบ  บริษทัฯ ท าธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นหลกั โดยบริษทัฯ ตอ้งการตั้งให้ 
บลู โซลูชั่น เช่ียวชาญใน System Integrator, Hardware และ Software เป็นหลัก รวมไปถึงด้าน Cyber 
Security ท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคต ในส่วนน้ีเป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ วางเป้าหมายไว้ และบลู โซลูชั่น ก็มีการ
ด าเนินงานไดดี้อยู่แลว้ในกลุ่มท่ีเป็น SI (System Integrator) หรือ Infrastructure และมีลูกคา้ท่ีเช่ือมัน่ในการ
บริการไดดี้อย่างต่อเน่ือง เช่นลูกคา้การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (EGAT) 
หรือแมก้ระทัง่ส านกังาน กสทช. ทั้ง ITEL  และ บลูโซลูชัน่ ต่างมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั ในส่วนน้ีจะ
เกิดการท างานร่วมกนั ( Synergy) และเกิดงานต่างๆ ไดอี้กมากในอนาคต โดยบริษทัฯ เช่ือว่า บลูโซลูชัน่ 
เป็นบริษทัฯ ท่ีแขง็แกร่ง และมีโอกาสเติบโตสูง 

 

6. ปัจจุบันเราได้รับเงินท่ีเคยค้างช าระจากหน่วยงานราชการรวมเป็นจ านวนเท่าไหร่ และทิศทางดอกเบีย้จ่าย
ในอนาคตจะลดลงอย่างไร 

ตอบ  บริษทัฯ ไดรั้บช าระแลว้ ประมาณ 1,389 ลา้น ในช่วงเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา โดยจะมาจากโครงการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบ และอินเทอร์เน็ตห่างไกล และมีงานของหน่วยงานความมัน่คง คืองานจากส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ  ไม่ว่าจะเป็นรถ Anti-Drone ท่ีบริษทัฯ ไดท้ าการส่งมอบไปแลว้ และบริการในภารกิจการ



 

 

ประชุมเอเปค (APEC)  รวมไปถึงระบบ UAV ต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บเงิน ช าระเขา้มาพอสมควร ดอกเบ้ียใน 
ไตรมาสท่ี 4/2565  คาดการณ์ว่าทิศทางดอกเบ้ียในอนาคตจะลดลงเทียบกบั ไตรมาสท่ี 3/2565    30 – 40% 
ด้วยเหตุผลท่ีระบุก่อนหน้าน้ีว่า บริษทัฯ เก็บเงินได้ในไตรมาสท่ี 3/2565  เราก็น าเงินส่วนน้ีทั้งหมดคืน
ธนาคาร และสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ คา้งอยู ่ซ่ึงธนาคารเองก็ใหก้ารสนบัสนุนค่อนขา้งดี 

 

7. แนวโน้มการลงทุนเพิม่ใน ETIX ITEL BANGKOK #2 คาดว่าจะเร่ิมลงทุนได้เม่ือไหร่ มีปัจจัยอะไรบ้าง
ท่ีเป็นตัวก าหนดทิศทางการลงทุนนี้ 

ตอบ บริษทัฯ อยู่ระหว่างการหารือกับลูกค้า โดยตอ้งการให้ได้ลูกคา้ท่ีมีความมั่นคงระดับหน่ึง และ
บริษทัฯ ก็จะขยายธุรกิจ  เหตุผลท่ีบริษทัฯ อยากจะลงทุน ETIX BANGKOK #2 เพราะว่า ขนาดความจุของ
พื้นท่ี (Capacity) บริษทัฯ เหลืออีกไม่เยอะ บริษทัฯเหลืออีกประมาณ 1 เมกะวตัตก์วา่ ซ่ึงประมาณการแลว้ว่า
ถา้เราตอ้งการท่ีจะให้บริการกบัลูกคา้ขนาดใหญ่ จากอเมริกา จีน หรือประเทศอ่ืนๆ บริษทัฯ จ าเป็นจะตอ้งมี 
5 – 10 เมกะวตัต์ ซ่ึงเป้าหมายของ ETIX BANGKOK #2 บริษทัฯ อยากจะสร้างท่ี 15 เมกะวตัต์ แต่จะเป็น
การค่อยๆ ลงทุน ซ่ึงยงัอยู่ระหว่างหารือกับลูกคา้ และพยายามหาลูกคา้ท่ีชอบในบริการของบริษทัฯ มาใช้
บริการ ก่อนท่ีจะเร่ิมมีการลงทุน 

 

8. Is there any progress on a new Hyperscale Data Center  customer? 

Answer   We actually approach to all The  Hyperscale customer for the example the cloud service provider 
form US  all the cloud service provider all e-commerce provider from China actually right now we are in 
discussion with so many customers however customer have their  right to make a decision waiting to go  or 
not to go with us  we still believe that our Data Center   have a strong Feasibility, strong capacity to support 
those customer so we will keep you update one we have more customer coming  

 

ตอบ  Hyperscale Data Center  และ Cloud Service Provider ในประเทศอเมริกา ยุโรป หรือ จีน  นั้ น 
บริษทัฯ มีการคุยและให้บริการอยู่ในปัจจุบนั โดยทั้งน้ีเป็นสิทธิของลูกคา้ในการท่ีจะเลือกบริษทัฯ หรือไม่
เลือกบริษทัฯ  ในการใชบ้ริการ ซ่ึงเราเช่ือว่าบริษทัฯ มีศกัยภาพเพียงพอในการแข่งขนั ถา้บริษทัฯ มีขอ้มูล
ลูกคา้รายใดมาอปัเดทจะน าเรียนแจง้อีกคร้ัง 

 

 

 



 

 

9. บริษัทได้รับผลกระทบจากการขึน้ค่า FT มาน้อยแค่ไหน 

ตอบ  บริษทัฯ มีค่า FT ท่ีเพิ่มขึ้นจากตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเดิมท่ี 3.25 เพิ่มขึ้น เป็น 4.33 ในช่วงเดือน
กนัยายน ซ่ึง FT ก็เพิ่มขึ้นมาค่อนขา้งสูง ไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 33% แต่เรามีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการ
บริหารจดัการไฟ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของโซล่าร์เซลล ์พลงังานทางเลือก (Alternative Energy)  ในการบริหาร
จดัการในส่วนน้ี และจะเขา้ไปเจรจากบัลูกคา้ในการขอปรับเปล่ียน ( Transfer) ต่างๆ ท่ีจะปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์มากขึ้น ทั้งน้ีลูกคา้ใหม่ๆ ท่ีเขา้มา เราจะท าการปรับเปล่ียน ( Transfer)  ล าดบัท่ี 2 
ทั้ง PUE และ FT  ตามไปท่ีลูกคา้โดยตรง ซ่ึงจะตดัความเส่ียงในส่วนน้ีได ้ 

 

10. บริษัทมีแผนจะเข้าไปวางเครือข่ายหรือให้บริการลูกค้าในพื้นท่ี EEC หรือไม่ บริษัทได้ประโยชน์จาการท่ี 
AWS ท่ีเข้ามาตั้ง Data Center ด้วยหรือไม่ครับ Drone และ Anti Drone จะมีการขยายตลาดไปส่วนอ่ืนๆ 
อย่างไร 

ตอบ  ในเร่ืองของ EEC เรามีโครงข่ายท่ีพร้อมให้บริการอยู่แล้ว ลูกค้าใน EEC ไม่ว่าจะเป็นนิคม
อุตสาหกรรมใดๆ รวมไปถึงหน่วยงานใหม่ๆ ท่ีเขา้ไปสร้าง พื้นท่ีของตวัเองในพื้นท่ี EEC บริษทัฯ ก็มีการ
ให้บริการอยู่บา้ง  โดย ธุรกิจ Data Center  มีค  าว่า Regional มีค  าว่า Edge มีค  าว่า Co-Location มีค  าว่า Pop 
Point of presence เราเช่ือว่า Regional  จะเป็นอะไรท่ีหน่วยงานอยากจะสร้างเอง แต่ Edge Data Center เป็น
อะไรท่ีหน่วยงานน่าจะพิจารณาในการเช่า บริษทัฯ มี ความเช่ือมัน่ว่า เรามีศกัยภาพท่ีจะสามารถให้บริการ
ลูกคา้กลุ่มน้ีได ้ 

ส าหรับ Drone และ Anti Drone บริษัทฯ เช่ือว่ามีความส าคัญ  ซ่ึง Anti Drone  ได้มีการเข้าไป
ปฏิบัติการในพื้นท่ีส าคัญๆ และอีกหลายพื้นท่ีท่ียงัไม่มี Anti Drone  บริษทัฯก็จะเข้าไปน าเสนอบริการ
ดงักล่าว บริษทัฯ มองว่าน่าจะมีโอกาสอีกพอสมควร โดยหน่วยงานท่ีจะให้ความส าคญัน้ีส่วนใหญ่จะเป็น
หน่วยงานทางด้านภาครัฐ Drone จะเป็นอีกบริการหน่ึงท่ีบริษทัฯ ให้ความสนใจทั้งภาครัฐและเอกชน 
ปัจจุบนัเรามีการพฒันา ในเร่ืองของ Drone ท่ีบริษทัฯ คุยกบัเอกชนและ บริษทัอสังหาริมทรัพย์ รายหน่ึง
เอาไว ้ซ่ึงส่วนน้ีหากเป็นรูปเป็นร่างจะมาน าเรียนแจง้อีกคร้ัง ใครท่ีไปท่องเท่ียวในจงัหวดัท่องเท่ียวอาจจะ
เห็น Drone  ของเราบริษทัฯ บินส่งของในพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีบริษทัฯ ควบคุมได ้ซ่ึงส่วนน้ีเองจะเป็นบริการ
แบบหน่ึง และโควิดจะเป็นตวัหน่ึงท่ีขบัเคล่ือน เราอาจจะไม่ไดอ้ยากเจอกบัคน เราก็ใชโ้ดรนหรือหุ่นยนตใ์น
การส่งของต่างๆ ท่ีสามารถท่ีจะถือหรือห้ิวขึ้นไป แต่พื้นท่ีในการท างานของโดรนเองจะตอ้งเป็นพื้นท่ีจ ากดั 
ซ่ึงเรามีการหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  หากมีตวัอยา่งจะมาน าเรียนแจง้อีกคร้ัง 

 

 



 

 

11. ช่วยเล่าเร่ือง Data Center ว่าเราได้ขายเข้ากองทุนแล้วเป็นอย่างไร และต่อจากนีเ้รารับรู้รายได้อย่างไร 
เงินท่ีได้มาให้ประโยชน์อะไรกบัเราบ้าง 

ตอบ  บริษทัฯ รับรู้รายไดป้กติในเร่ืองของการใหบ้ริการต่างๆ อยา่งธุรกิจ Data Center มีรายได ้ต่อปี 80 – 
100 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ให้บริการปกติ  บริษทัฯ ก็สามารถรับรู้รายไดป้กติ เงินท่ีไดม้าก็ใช้คืนเงินกูล้ด 
D/E Ratio ต่างๆ ซ่ึงด าเนินการไปแลว้ และปรับโครงสร้างต่างๆ มาให้บริษทัฯ มี Cash Flow หรือฐานทุนท่ี
ค่อนขา้งแขง็แกร่งมากขึ้น 

 

12. ก่อนหน้านี้ มีธนาคารรายนึงท่ีเป็นลูกค้าหลักของเรา มีปัญหาเร่ือง internet banking อยากทราบ
รายละเอียดว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกับ datacenter ของเรา หรือไม่อย่างไร และมีแนวทางการป้องกัน
ปัญหาอย่างไร 

ตอบ  ส าหรับ  Internet Banking ท่ีลูกคา้มีเร่ืองของ Application ในการโอนเงินแลว้มีปัญหาเขา้ไม่ได ้ตอ้ง
เรียนว่าหลกัๆ จะเป็นเร่ืองของ Application โดยส่วนใหญ่ท่ีเกิดปัญหาก็คือ Application  ไม่สามารถรับ-ส่ง
ขอ้มูล ไดเ้พียงพอ ยกตวัอยา่งเราไปซ้ือลอตเตอร่ี บางทีอาจจะลม้เพราะ รับ-ส่งขอ้มูลไม่พอ แต่อนัน้ีไม่ไดพู้ด
ถึงลูกคา้รายน้ี แต่ว่าเป็นลูกคา้ของเรา ก็คือธนาคารท่ีมีการควบรวม ก็มีปัญหาเร่ือง Internet Banking ผม
เขา้ใจว่าจากข่าวทางผูบ้ริหาร ทางหน่วยงานของลูกคา้เองก็ไดช้ี้แจง้ว่าเกิดจากอะไร จึงเรียนยืนยนัในฝ่ังของ
อินเตอร์ลิ้งค ์เทเลคอม ว่าธุรกิจ Data Center ของเรายงัแข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ การให้บริการ จึงไม่เก่ียวขอ้ง
กบัเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัฯ มีแนวทางป้องกนั เน่ืองจากไม่ไดเ้กิดท่ีเรา แนวทางป้องกนัก็คงไม่ไดเ้ก่ียวกบั
บริษทัฯ เป็นแนวทางของทางลูกคา้ แต่แนวทางในธุรกิจ Data Center บริษทัฯมุ่งหวงั และให้บริการท่ีมี
เสถียรภาพสูงสุด แนวทางป้องกนัของบริษทัฯ คือหมัน่ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ และมีการออกแบบไวใ้ห้เป็น 
2N ในระบบต่างๆ ท่ีแข็งแรง ซ่ึงหากนักลงทุนรายไหนสนใจอยากมาเยี่ยมชมData Center ของบริษทัฯ 
สามารถรวมกลุ่มกนั แลว้ประสานงานกบัฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เพื่อขอเขา้เยีย่มชมกิจการได ้ 

 

13. บริษัทมีแผนจัดการต้นทุนการเงินในภาวะดอกเบีย้ขาขึน้อย่างไรบ้างครับ? มีแผนจะออก Bond บ้างไหม 

ตอบ  ส าหรับการออก Bond เป็นส่วนหน่ึงท่ีบริษทัฯ มองอยู่เช่นกนั และปัจจุบนับริษทัฯ ก็ไดรั้บเรทต้ิง 
จาก TRIS Rating  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเรทต้ิงท่ีค่อนขา้งดี ทั้งน้ีแผนการออก Bond ก็มีการคุยกนัภายใน โดยบริษทั
ฯ ขอดูสถานการณ์ของการเก็บเงิน ท่ีไดด้ าเนินการ รวมไปถึงแผนการขยายท่ีบริษทัฯ จะขบัเคล่ือน โดยใน
ภาวะท่ีคิดวา่ผลประกอบการของบริษทัฯ มีศกัยภาพในการเติบโตต่างๆ ในส่วนน้ีก็อยากจะดูตรงน้ีก่อนแลว้
ลองเอามาพ่วงกับแผนของการออก Bond ก็ขอช้ีแจงว่าอยู่ในแผนท่ีพิจารณา และดูอยู่ว่าเหมาะสมใน
ช่วงเวลาใดๆ  



 

 

14. สุดท้าย data center แต่ละ day จะก าไรต่อปีเท่าไหร่ในระยะยาว 

ตอบ  ในธุรกิจของบริษทัฯ มีก าไรเฉล่ียอยู่ท่ี 20 – 30% อยู่แลว้ใน Data Center แห่งแรก และแห่งท่ีสอง 
บริษทัฯ มี Data Center อยู่ระหว่างการลงทุนและหาลูกคา้เขา้มาเพิ่ม คาดว่ากลางปีหน้าน่าจะเร่ิมมีก าไร
เกิดขึ้น  

 

15. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นอย่างไรบ้าง 

ตอบ  บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

16. ดูจากราคาในปัจจุบัน หากไม่มีการแปลงwarrant W3 W4 เพิม่เติม จะกระทบการสถานะการเงินหรือ
แผนการลงทุนของบริษัทอย่างไร 

ตอบ  บริษทัฯ ขอช้ีแจงวา่  ไม่เก่ียวกบัแผนการลงทุน  

 

17. เป้ารายได้ท่ี 3200 ล.บยังขาดอยู่ 1,000 ลบ ขากว่าจะรับรู้ในปีนีไ้ด้ บวก,ลบกีล้่าน ครับ 

ตอบ  บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ี 3,200 ลา้นบาท โดยปัจจุบนัมี Contract on Hand 
ท่ีคาดวา่จะรับรู้ในไตรมาส 4 ทั้งในส่วนของ ITEL และ Blue Solution รวมกนั 999 ลา้นบาท 

 

18. แนวโน้มผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส 4/65 มีทิศทางเติบโตจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และไตรมาส
ก่อนหรือไม่ เพราะอะไร 

ตอบ บริษทัมีรายไดร้วมส าหรับงวดเกา้เดือนท่ี 2,220 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 88 ของรายไดปี้ 2564
โดยปีน้ีบริษทั ตั้งเป้าหมายรายไดท่ี้ 3,200 ลา้นบาท  

ภาพรวมทั้งปี 2565 จะมีการเติบโตจากปีก่อนเท่าไร เพราะอะไร 

ตอบ ปีน้ีบริษทั ตั้งเป้าหมายรายไดท่ี้ 3,200 ลา้นบาท ถา้ท าตามเป้าหมายไดจ้ะโตประมาณร้อยละ 27 เม่ือ
เทียบกบัปี 2564 

 

 

 



 

 

 

19. AIS+3BB จะมีผลอย่างไรกบับริษัท  จะท าให้งานติดตั้งลดลงไหม  แล้วท่ี Amazon จะเข้ามาตั้ง Data 
Center จะมีผลอย่างไรบ้าง 

ตอบ AIS+3BB จะท าให้มีโครงข่ายส าหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั 
นั้นโฟกัสงานติดตั้งทั้งในส่วนโครงข่ายตอนนอก และงานติดตั้งโซล่าเซลล์ท่ีสถานีฐาน จึงท าให้ได้รับ
ผลกระทบไม่มากนกั 

 ในส่วนของการเขา้มาของ AWS ดีกบัประเทศไทย และการท่ี AWS เลือกประเทศไทยเป็น Regional  
Hub หมายถึง AWS มีการให้ความส าคัญกับประเทศไทย โดยตามโครงสร้างท่ี AWS ได้มีการออกข่าว 
บริษทัฯ เช่ือว่า AWS จะมีการลงทุนใน Data Center ของตวัเองไม่น้อยกว่า 2 ท่ี บริษทัฯ เช่ือว่าในปัจจุบนั 
AWS ไดมี้การลงทุนและสร้าง Data Center  ทั้งน้ีจะมีในส่วนของเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Edge Data Center ท่ี
ย่อยลงมาจาก Regional Data Center บริษทัฯ มองว่า AWS เองต้องมองหา Edge Data Center เช่นกัน ซ่ึง
บริษทัฯ สามารถใหบ้ริการในส่วนน้ีได ้และบริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ มีศกัยภาพเพียงพอและพนัธมิตรของเรา
ก็มี ฐานลูกคา้ (Connection) หรือ ความสัมพนัธ์ท่ีดี (Relation) ท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั โดยบริษทัฯ ไม่มีการปรับ
ลดการเติบโต เพราะบริษทัฯ เช่ือมนัว่าการท่ี AWS เขา้มาจะเป็นแรงหนุนท่ีท าให้ธุรกิจ Data Center ของ
บริษทัฯ เติบโตใน ETIX Bangkok #1  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้การใชบ้ริการลูกคา้ในลกัษณะ Cloud Service 
Provider ขนาดใหญ่อยูแ่ลว้ 

 

20. ค่าไฟท่ีเพิม่ขึน้ จะกระทบก าไรมากไหม ทางบริษัทฯ จะสามารถจัดการต้นทุนได้อย่างไร 

ตอบ ค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นประมาณ 33% เม่ือเทียบกบัปีก่อน กระทบก าไรขั้นตน้ของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
บริษทั ก าลงัท่ีจะติดตั้งพลงังานทางเลือก เช่น โซล่าเซลล ์เพื่อช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า 

 

21. What is your 2023F guidance? 

Ans. We aim target for 2023 at 3,500 MB 

ตอบ บริษทัตั้งเป้าในปี 2566 ท่ี 3,500 ลา้นบาท  


